

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tọa Kỳ họp tại Phiên chất vấn Tại Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong phiên họp Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện Côn Đảo khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, sau khi các đại biểu dự kỳ họp phát biểu thảo luận và chất vấn, các thành viên UBND huyện trả lời, giải trình, Chủ tọa kỳ họp đã kết luận như sau:

1. Nhìn chung, nội dung công tác chất vấn tại kỳ họp đã được thực hiện công khai, dân chủ, trách nhiệm, các vị đại biểu đã thẳng thắn phản ánh các bức xúc của cử tri huyện nhà. Nội dung trả lời chất vấn có trách nhiệm, trọng tâm, tuy nhiên vẫn có ý kiến giải trình chưa đầy đủ, chưa có giải pháp khắc phục cụ thể.

Đồng thời, HĐND huyện ghi nhận nỗ lực của UBND và các cơ quan chức năng của huyện đã triển khai các biện pháp nhằm tăng cường việc chấp hành pháp luật trong xử lý khiếu nại - tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai - xây dựng... Tuy nhiên, chưa chủ động kiểm tra, xử lý nhằm ngăn ngừa, khắc phục những vi phạm, lập lại kỷ cương hành chính trong lĩnh vực này. Về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường - trật tự mỹ quan đô thị, đường phố: các xe thu gom, vận chuyển rác thải của Ban Quản lý công trình công cộng đã xuống cấp, trong khi các dự án, đề án về môi trường vẫn chưa được quan tâm chỉ đạo triển khai. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, mất trật tự trên đường phố, an toàn giao thông đường bộ - đường thủy còn tiềm ẩn nhiều rủi ro,... trong khi đó, các cơ quan chức năng chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu, là những vấn đề gây bức xúc kéo dài trong nhân dân mà mỗi lần đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri đều nhận được phản ánh rất gay gắt, các đại biểu chất vấn qua nhiều kỳ họp vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Dự án đầu tư xây dựng chợ Côn Đảo, chỉ mới thực hiện xong công tác phê duyệt thiết kế - dự toán, chưa thực hiện việc đấu thầu, mà đã vội vã chuyển các hộ tiểu thương sang buôn bán tại chợ tạm, trong khi chưa làm tốt công tác chuẩn bị, gây khó khăn, bức xúc cho người dân. Các báo cáo chuyên đề do UBND huyện trình tại kỳ họp qua công tác thẩm tra của hai Ban HĐND huyện nhận thấy chưa được chuẩn bị chu đáo.

2. Những nội dung còn tồn tại, qua thảo luận, chất vấn, giải trình, HĐND huyện thống nhất một số giải pháp cụ thể nhằm khắc phục như sau:

a. Về lĩnh vực quản lý đất đai: Ban Pháp chế HĐND huyện phát huy những kết quả tích cực đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giám sát việc chấp hành pháp luật, nhằm tăng cường pháp chế XHCN trong đời sống chính trị trên địa bàn huyện. Cụ thể, Ban Pháp chế HĐND huyện sớm triển khai giám sát các nội dung phản ánh tại kỳ họp:

ỦY BAN NHÂN DÂN H. CÔN ĐẢO
Số: 28 /TB-HĐND
Ngày: 09 / 8 / 2017
Chuyên: ...
Lưu hồ sơ số: ...
ĐẾN

+ Việc chấp hành kỷ cương, minh bạch trong thực hiện pháp luật, cụ thể việc xây cất nhà tạm trên đất nông nghiệp, cơ quan chức năng thực hiện như thế nào để đảm bảo kỷ cương pháp luật? Việc tịch thu tang vật chưa được triển khai thực hiện theo Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

+ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên cùng một cánh đồng, mà có người xin chuyển đổi được, có người không?

+ Qua giám sát vào quý III năm 2016, Ban Pháp chế đã yêu cầu Phòng TN&MT tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm những trường hợp vi phạm trước 31/12/2016, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết, yêu cầu cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn tất hồ sơ, thủ tục để thực hiện cưỡng chế ngay khi được kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện.

+ Giám sát về thủ tục và kết quả công tác quản lý, sử dụng khu đất và bãi biển bên cạnh công viên Nguyễn Đức Thuận.

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện các kiến nghị của Ban pháp chế HĐND huyện sau giám sát các nội dung trên.

b. Về khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, gây mất trật tự - mỹ quan đường phố, đô thị:

Thường trực Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn của huyện khẩn trương tham mưu UBND huyện để triển khai thực hiện sớm việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời tạo môi trường, cảnh quan phục vụ phát triển du lịch. Việc buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, cản trở khu vực bán hàng tập trung vừa để người dân có điều kiện mưu sinh và để người dân có điều kiện chấp hành đúng quy định.

c. Việc phối hợp với Công ty Vasco trong việc hỗ trợ chuyển viện bệnh nhân cấp cứu: HĐND huyện ghi nhận kiến nghị của Viện KSNĐ huyện trong phản ánh sự việc vừa qua có liên quan đến trách nhiệm thực hiện công tác xử lý thông tin tố giác tội phạm, đề nghị UBND huyện bố trí làm việc lại với Công ty Vasco để tháo gỡ cũng như giải quyết nhu cầu đi lại cấp thiết bằng giá ưu đãi dành riêng cho người dân Côn Đảo, cần có quy chế phù hợp để giải quyết vấn đề chuyển viện bệnh nhân cấp cứu.

d. Về việc quản lý khu vực biên giới biển và biên chế nhân sự:

- Ban Pháp chế HĐND huyện kiểm tra lại có văn bản quy định huyện Côn Đảo là biên giới, hải đảo hay không để giúp các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện tổ chức thực hiện đúng quy định và đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước.

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về thủ tục, thẩm quyền xác định vị trí việc làm, phân giao chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện.

e. Về việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và sử dụng Chung cư thu nhập thấp:

- Về thủ tục bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 03 khu vực phù hợp quy hoạch: UBND huyện đôn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh hồ sơ trong Quý 3/2017 và đôn

đốc các cơ quan của tỉnh hoàn chỉnh công tác thẩm định để thực hiện bán cho người dân trong Quý 4/2017.

- Về Chung cư thu nhập thấp: UBND huyện chỉ đạo Phòng TC-KH liên hệ Sở Tài chính đề xuất sớm thẩm định phương án giá trình UBND Tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện sớm nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư và giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng (Công trình này đã bàn giao đưa vào sử dụng đúng 01 năm).

f. Về các đề án, dự án về môi trường: UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường tích cực triển khai thực hiện để người dân Côn Đảo sớm được thụ hưởng hiệu quả của các dự án này và đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, mỹ quan đô thị, phục vụ việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển du lịch.

g. Về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm về an toàn giao thông:

- UBND huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm, rà soát lắp đặt các biển báo (*cấm dừng, cấm đỗ*) trên một số tuyến đường; cấm xe ô tô lưu thông theo khung giờ trên tuyến đường Tôn Đức Thắng và hạn chế tốc độ tại các tuyến đường trước trường học.

- Về an toàn giao thông đường thủy nội địa: UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế tổ chức đăng kiểm, tập huấn theo quy định, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không phối hợp thực hiện, không được xuất bến khi chưa đủ thủ tục, trong tuần đầu của tháng 8 nếu chủ phương tiện nào không thực hiện sẽ kéo các phương tiện này về bãi tập kết trên đường Phạm Văn Đồng.

h. Một số nội dung khác:

- UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế sớm triển khai việc đảm bảo trật tự tại bãi đậu xe bên cạnh lô K và bãi đậu xe trước chợ cũ, việc di dời Nhà văn hóa khu dân cư số 7 và các hộ gia đình đang ở trong trường Võ Thị Sáu cũ về Chung cư thu nhập thấp để chuyển khu vực này làm bãi đậu xe.

- Về kênh mương thoát nước khu dân cư số 3 và khôi phục bờ kè hồ An Hải, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xử lý, khắc phục.

- Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án phòng chống ngộ độc thực phẩm diện rộng, UBND huyện tiếp thu các ý kiến thảo luận, chất vấn để chỉ đạo khắc phục.

- Về Kế hoạch phát triển du lịch: UBND huyện tiếp thu ý kiến thẩm tra của hai Ban HĐND huyện để hoàn chỉnh lại một cách đầy đủ, chi tiết trình Thường trực HĐND huyện cho ý kiến trước khi ban hành trong nửa đầu tháng 8/2017.

- Cơ chế chính sách theo Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay cơ bản các nội dung đã hình thành và vẫn đang triển khai thực hiện, tuy nhiên các văn bản triển khai còn rời rạc, vì vậy UBND huyện cần hệ thống lại các văn bản của Tỉnh, địa phương ban hành và còn vấn đề gì chưa triển khai thì tiếp tục triển khai, báo cáo với Thường trực HĐND trong các kỳ họp tiếp theo.

- Về Quy hoạch nông - lâm - thủy lợi: UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên quan khẩn trương triển khai thực hiện để có cơ sở tham mưu UBND huyện quản lý theo đúng quy hoạch, quy định.

- Về một số nội dung trong Nghị quyết số 20 của HĐND huyện về chất vấn và trả lời chất vấn, nhưng UBND huyện chưa triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chưa đạt hiệu quả, yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Từ kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện thì UBND huyện phải báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn của HĐND huyện, kết luận các Phiên họp Thường trực HĐND và kiến nghị của hai Ban HĐND huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- TTr Huyện ủy (b/c);
- UBND, Ban TTr Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Đăng trên công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT, BPC.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Tấn Đạt